



ความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล เรื่อง การปรับปรุงศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สำนักงานศาลยุติธรรมจึงขอชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นแก่ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากชื่อเดิมของศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในกระบวนการงาน กล่าวคือ กระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีไม่ใช่การระงับข้อพิพาททางเลือก และมีวัตถุประสงค์แตกต่างจากการไกล่เกลี่ยคดีอาญา เพราะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน นอกจากนี้ เห็นควรสร้างความเชื่อมั่นและคลายกังวลของประชาชนด้วยการปรับปรุงความเข้มข้นของการอ่านและอธิบายคำฟ้องโดยผู้พิพากษา อีกทั้งเป็นการสร้างหลักประกันในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องจึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงชื่อ ความหมาย กระบวนการ และแนวปฏิบัติให้ชัดเจน ดังนี้

กระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา หมายถึง การให้ความรู้และการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนผู้มีอรรถคดี ผู้ต้องหา จำเลย ผู้เสียหาย พยาน ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการศาลตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เบื้องต้นแก่ประชาชนผู้มีอรรถคดี และผู้มาติดต่อราชการศาลเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดี กระบวนพิจารณา การปล่อยชั่วคราว สิทธิของผู้ต้องหา จำเลย ผู้เสียหายและพยาน ตามกฎหมาย
2. ให้ความรู้แก่ผู้ต้องหาในชั้นมัดฟ้องหรือฝากขัง เพื่อทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย
3. ดำเนินการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาทุกคดีไม่ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธ
4. ผู้พิพากษาทุกท่านสามารถดำเนินการคุ้มครองสิทธิได้โดยไม่ต้องกำหนดหน้าที่ให้ผู้พิพากษาองค์คณะใดดำเนินการเป็นการเฉพาะ และสามารถดำเนินการได้ในชั้นมัดฟ้องหรือฝากขัง นัดสอบคำให้การหรือนัดตรวจพยานหลักฐาน โดยจะมีการกำหนดหัวข้อที่ควรให้ความรู้และข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นหลักประกันการทำงานให้แก่ผู้พิพากษา
5. แจ้งให้ผู้เสียหายทราบถึงสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินคดีและสิทธิในการได้รับการเยียวยาในส่วนแพ่ง

6. ผู้พิพากษาต้องอ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยฟังโดยละเอียดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความรู้แก่จำเลยเพื่อให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ตลอดจนถึงแนวทางในการบรรเทาความเสียหายแก่ผู้เสียหาย

7. ในกรณีที่ผู้เสียหายประสงค์จะได้รับการบรรเทาความเสียหาย ประกอบกับจำเลยสำนึกในการกระทำความผิดและต้องการบรรเทาผลร้าย พึงจัดให้มีการดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ย

ด้วยความจำกัดของระยะเวลาในการทำงาน สำนักงานศาลยุติธรรมจึงยังไม่สามารถออกคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการต่างๆ ได้ทันเวลา ดังนั้น ในระหว่างที่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจึงขอให้ศาลชั้นต้นแต่ละศาลดำเนินการโดยยึดหลักเรื่องกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ดังนี้

ชื่อ	เปลี่ยนชื่อจากศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี เป็น ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
การประชาสัมพันธ์ ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา	สำนักส่งเสริมงานตุลาการจะจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น วีดิทัศน์ให้ความรู้ โปสเตอร์เพื่ออธิบายกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา แผ่นพับประชาสัมพันธ์สิทธิของประชาชนผู้มีอรรถคดี ผู้ต้องหา จำเลย ผู้เสียหาย พยาน ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการกระทำ ความผิดในข้อหาที่มีสถิติคดีสูง
การบันทึกการปฏิบัติงาน	บันทึกการปฏิบัติงานในรายงานกระบวนการพิจารณาโดยไม่ตั้งหรือแยกสำนวนใหม่ต่างหาก
การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่	ยกเลิกการประมวลผลในส่วนของจำนวนคดีเข้าและเสร็จจากศูนย์ ประเมินความพึงพอใจจากแบบสำรวจความคิดเห็นที่สำนักส่งเสริมงานตุลาการจัดทำขึ้น
การปฏิบัติหน้าที่ตามกระบวนการ	สำนักส่งเสริมงานตุลาการจะจัดทำคู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ <ul style="list-style-type: none"> - การอธิบายความหมายกระบวนการ - หัวข้อที่ควรมีการให้ความรู้แก่จำเลย - สิทธิของผู้เสียหาย - สิทธิของพยาน - ข้อพึงระวังการปฏิบัติงานในกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา - ตัวอย่างการดำเนินงานในคดีอาญาประเภทต่างๆ - แผนผังของกระบวนการ - ตัวอย่างรายงานกระบวนการพิจารณาการคุ้มครองสิทธิ * ในเบื้องต้นสำนักงานศาลยุติธรรมจะจัดทำรายละเอียดในการปฏิบัติงานแนบไปกับหนังสือเวียนซึ่งจะประกอบไปด้วยแผนผังกระบวนการ หัวข้อในการให้ความรู้ ข้อพึงปฏิบัติ ตัวอย่างแสดงกระบวนการคุ้มครองสิทธิ

ทั้งนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมโดยสำนักส่งเสริมงานตุลาการจะออกหนังสือเวียนแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบในโอกาสต่อไป

กิจกรรมศาลยุติธรรมกับประชาชนบนเส้นทางสายเดียวกัน ครั้งที่ 3



เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม จัดกิจกรรมศาลยุติธรรมกับประชาชนบนเส้นทางสายเดียวกัน ครั้งที่ 3 โดยมีนางสาวณัชชา วรวัฒน์เมธิกุล ผู้ตรวจราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะและนักเรียนจากโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม เข้าร่วมกิจกรรมรวม 350 คน ห้องประชุมโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับยาเสพติด ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด

